

## ผู้ชายก็เหมือนรายการทีวี ...

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ค. 2552

วิเคราะห์หนุ่มๆ ตามลักษณะนิสัยที่สาวๆ คนไหนก็ไม่ควรพลาด

## ผู้ชายก็เหมือนรายการทีวี ...

วิเคราะห์หนุ่มๆ ตามลักษณะนิสัยที่สาวๆ คนไหนก็ไม่ควรพลาด



☹️ สาวๆ dek-d.com ค่ะ... ไม่รู้ว่าสาวๆ เคยลองสังเกตกันบ้างรึเปล่านะคะ ว่าหนุ่มๆ ที่เราแอบปิ้งนะเค้าเป็นคนยังไง พุดน้อย พุดมาก ซึ่เลน เครื่องขริม หรือ โรแมนติก ...



☹️ ก็แน่นอนละคะ คนแต่ละคนก็ย่อมจะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ก็คล้ายๆ กับรายการทีวีที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้ละคะ ... รายการเลขาขาวก็จะให้ความรู้สึกจริงจัง รายการทอล์คโชว์ก็จะให้ความเพลิดเพลิน รายการตลกก็จะให้ความรู้สึกเฮฮาคลายเครียด ...

ถ้าอย่างนั้น ที่เหมียวว่าเราลองมาดูกันดีกว่าไหมคะ ว่าหนุ่มแต่เค้าจะมีลักษณะนิสัยคล้ายรายการทีวีแบบไหนบ้าง แล้วสาวๆ อย่างเราจะมึ้นวิธีจูนให้หลงลอคกับหนุ่มๆ แต่ละแบบได้อย่างไร ไปดูกันนะ

>>> **หนุ่มรายการวิเคราะห์เจาะข่าว ::** หนุ่มแบบนี้มีพฤติกรรมแบบลุยๆ หัวๆ ตรงไปตรงมา คำพูดหวานๆ เอาอกเอาใจใครไม่มีทางหลุดออกจากปากเค้าแน่ๆ เค้าชอบคุยถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของชาวบ้านชาวช่อง หรือไม่กี่ชุดเรื่องตลกคาใจมาถอตรหัสใหม่

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** สาวๆ จะต้องยอมรับความตรงไปตรงมาของเค้า อาจจะต้องรู้จักทำหน้าหนาเป็น 3 ชั้น เพราะในการพุดคุยครั้งแรก อาจจะต้องเป็นแผลหวอะหวะกลับมาบน แต่ถาสาวๆ จิกกัดสุเค้าได้ละก็ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเขากันได้ดีคะ

>>> **หนุ่มรายการทอล์คโชว์ ::** หนุ่มแบบนี้จะพุดมาก จะพาล่ามไปได้เรื่อยๆ จะมีสาระหรือไม่มีสาร์ก็จะขอให้ได้พุดเอาไว้ก่อน เค้าจะชอบคุยหรือนำมุขตลกๆ มาเล่า เพราะอยากเป็นจุดสนใจของคนอื่น

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** ถ้าสาวๆ เป็นคนคุยเก่งอยู่แล้ว ก็ต้องระงับอารมณ์ เพราะเค้าจะไม่ชอบให้ใครมาแย่งพุด แต่เค้าจะปลื้มมากถ้ามีคนสนอกสนใจฟังในสิ่งที่เค้าพุด (หนักก็หมายความว่าเราจะตองฟัง --)

>>> **หนุ่มรายการสารคดี ::** เค้าเป็นคนจริงจังในชีวิตมาก เครื่องขริม ถ้าเค้าอยากรู้อะไร เค้าก็จะพยายามหาข้อมูลนั้นมาให้ได้ ไม่มีทางมานั่งอยู่เฉยๆ อย่างแน่นอน

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** สาวๆ ต้องหัดเอาสวระมาใส่ตัว พุดจามีสาระ เลิกทำอะไรที่ไก่อการะเร่ อาจจะต้องทำตัวลึกลับนิดๆ เดาใจยากหน่อยๆ ให้เค้าได้ค้นหาหรือเอาชนะ อยาทำตัวเปิดเผยซะจนเกินไป

>>> **หนุ่มรายการตลกขำขัน ::** หนุ่มแบบนี้สังเกตง่ายมากคะ เพราะเค้ามักจะพุกมูขมาเต็มกระเป่า ซึ่งส่วนใหญ่จะฮาอุจจาระแตกนะ เป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่หดหู เรื่องจริงจังก็อาจจะสามารถทำให้เป็นเรื่องตลกได้

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** สาวๆ จะต้องรู้จักหัวเราะในมุขของเค้า ไม่ว่าจะมันจะฮาจริง หรือฝืดมากมายก็ตาม อยาไปทำหน้าเหมอลอย เพราะเค้าจะรู้สึกหมดสนุกและซึ่งหนีไปได้เลยทีเดียวละคะ



>>> **หนุ่มรายการท่องเที่ยว ::** หนุ่มประเภทนี้จะรักการเที่ยวมากๆ เอาแน่นอนนอนไม่ค่อยได้ เป็นคนเดาใจได้ยาก อยู่นอกบ้านเป็นนิสัย ไม่ค่อยอยู่กับที่นานๆ แถมยังมีเพื่อนเยอะมากๆ อีกด้วย

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** คุณสมบัติแรกที่สาวๆ ต้องมีคือ สวๆ จะต้องสามารถตะลอนๆ ไปไหนมาไหนกับเค้าได้ตลอดเวลา เป็นสาวลุยทาแดดทาลม และไม่ซีหึ่งหรือไม่งอแงซึ่งอ่อนหวงเค้าไว้กับตัวอย่างเดียว

>>> **หนุ่มรายการเกมโชว์ ::** หนุ่มพวกนี้จะรักความสนุกสนานและใจกล้าบ้าบิ่น อะไรที่โดม่างๆเหมือนปลอกกล้วยเขาปากนะเค้าไม่สนหรอกคะ

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** สาวๆ ต้องพยายามทำท่ายุติความสามารถของเค้าบ่อยๆ เช่น พนันอะไรเล็กๆ น้อยๆ บ้างและแหล่งทางที่ดีราก็ควรแกลงแพเค้าบ้าง เค้าจะได้รู้สึกว่าคุณเองเก่งงละ

>>> **หนุ่มรายการเด็ก ::** หนุ่มแบบนี้จะ innocent พอสมควร มีบุคลิกขี้อ้อน แถมยังขี้อ้อนไม่เกรงใจเพศของตัวเองอีกตะหาก ใจรอนหาเตะไม่ไชน้อย (^O^ 555 ... แอบดาเป็นนัยๆ)

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** ไม่ว่าจะสาวๆ จะอายน้อยหรือเท่ากับเค้า สาวๆ ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยให้โตกว่าเค้าเล็กน้อย แต่ไม่ใช่เอานิสัยแมมาไชนะคะ >\_< ทางที่ดีที่สุดสาวๆ จะตองเอาใจเก่งๆ เขาไว้เป็นดีที่สุดคะ

>>> **หนุ่มละครหน้าเฝ้า ::** หนุ่มแบบนี้จะมีบุคลิกชอบเพ้อผู้้อย่างแรง เค้าจะคิดว่ารักแท้เกิดขึ้นได้ทุกที่ แมตามทองรองขางสวน ในถึงขยะ หรือกระท่งป้ายรถเมล เค้าจะรักศักดิ์ศรี และไม่ชอบรังแกผู้หญิง

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** สาวๆ ต้องจริงจังแบบสุดๆ ถึงจะไม่เรียบร้อยก็หัดมีมารยาทบ้าง อยาทำตัวก้าวร้าวรุนแรงเด็ดขาด !! >\_< พยายามให้เค้าได้แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษของเค้าบ่อยๆ และที่สำคัญอยาเอาเงินฟาดหัวเค้าด้วย (เพราะถ้าเป็นเหรียญจะเจ็บมาก -- 5555)

>>> **หนุ่มละครรักโรแมนติก ::** หนุ่มแบบนี้จะมีนิสัยอ่อนโยน บ่อยครั้งที่สามารถทำให้เราเสียใจได้ เค้าจะไม่อายที่จะแสดงความนี้่ใจกับคนอื่น หมกตัวอยู่เงียบๆ และค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัว

**ทำยังไงให้ชนะใจเค้าละ ...** สาวๆ ต้องไม่ทำตัวห้าว เปรี๊ยะ ควรทำให้เค้าชุกาไม่เขาไว้ที่สำคัญหมกทำหน้าเหยเมื่อเค้าพุดอะไรที่มันหวานๆ เด็ดขาด